
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
********************* 

ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศกุร์ที ่๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

สถานที ่ ณ ศาลากลางจงัหวัดนครนายก 
  

กลุ่มเป้าหมาย  

 

 หนว่ยงานภาครฐั   ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน    อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนทุก
ภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ต้องอาศัยกลไกหรือ
วิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนทุกภาคส่วนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริงจากทุก
ฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้อง
ประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้
วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐ คน 

 
 
 
 

 
 

 
   
 



๒ 
 
 

สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
วันท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ณ ศาลากลางจังหวดันครนายก 
 

 
การหารือกับส่วนราชการ 
 
 

โดย  ๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร    รองประธานคณะกรรมการ คนที่หน่ึง  
       ๒. พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ   กรรมการ 
      ๓. นางสาววิไลลักษณ์  อรินทมะพงษ์   กรรมการ 

 

 
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ประจ าปี ๒๕๖๔ เปา้หมาย ตัวชี้วดัของจังหวดัในภาพรวม  

ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนเฉพาะกิจ 
  

 
หัวหน้าส่วนราชการจังหวดันครนายก รายงานแผนการพัฒนาจังหวัด  
 
๑. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายกให้เป็น : นครนายกเมืองน่าอยู่ 
 จังหวัดนครนายกได้น าแนวคิด “เมืองน่าอยู่” มาเป็นแนวทางการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
ภายใต้กรอบแนวคิด

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 
  โดยมีจุดยุทธศาสตร์  ๓ ด้าน เพ่ือเป้าหมายให้คนจังหวัดนครนายกธ ารงรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอย่างชาญฉลาด การให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

๒. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา : 
 จังหวัดนครนายกได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนตามเป้าหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองน่าอยู่” ดังนี้ 
 

 



๔ 
 

 
๓. ตัวชี้วดัความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวดันครนายก ไดแ้ก ่
 ๑) อตัราการขยายตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) ๒) เกษตรกรมรีายไดจ้ากการเกษตรเพ่ิมขึ้น รอ้ยละ ๕ 
 ๓) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ๔) จ านวนนักทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้ ร้อยละ ๕ 
 ๕) ประชาชนเข้าถงึบริการพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น  ๖) ร้อยละของขยะมูลฝอยชมุชนทีถู่กก าจัดอย่างถกูหลักวิชาการ 
 

 
 
๔. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาจังหวัด  
 

 



๕ 
 
๕. โครงการ/ข้อเสนอแนะ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
 ๕.๑ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
  คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) พิจารณาด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
ในต าบลเดียวกันน้อยกว่า ๖ กิโลเมตร (กม.) ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ข้อเสนอแนะ 
  ๑) ให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนหลักการด าเนินการดงักล่าว โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ทางการศกึษา
ของนักเรียน 
  ๒) จัดงบประมาณ หรือจัดรถโรงเรียนรับส่งนักเรียนในต าบลโดยการ Outsource ภาคเอกชน 
  ๓) คืนพ้ืนที่และอาคารเรียนใหชุ้มชน น าไปใช้ประโยชนส์าธารณะ เช่น ศูนย์พัฒนาอาชีพ ศูนย์ผู้สูงอายุ 

 ๕.๒ การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือการใช้งบประมาณเหลอื
จ่ายจากการประหยัดงบประมาณ กรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบจากประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) 
  ข้อเสนอแนะ 
  กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการประหยัดงบประมาณกรณี
เป็นโครงการใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรให้เป็นอ านาจของ ก.บ.ก. 
หรือ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีความรวดเร็วสามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย   ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 ๕.๓ การแกไ้ขอุปสรรค ขอ้ขัดข้องในการปฏิบัติ เพ่ือให้เกดิการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวดั
บรรลตุามนโยบายรฐับาล 
  ๑) การปรับระบบแผนงาน งบประมาณของแผนบูรณาการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ภายใต้คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ท าให้การเสนอโครงการการเสนอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงงบประมาณต้อง
ผ่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน (ก.บ.ภ.) และรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ซึ่งท าให้การท างานเกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
      ข้อเสนอแนะ 
      ๑) ก.บ.ภ. ควรพิจารณาเฉพาะการเห็นชอบกรอบแนวทางการจดัท าแผน 
      ๒) ขั้นตอนการอนมุัตแิผน Y1 Y2 ควรให้เปน็หน้าทีข่องคณะอนกุรรมการระดบัพ้ืนที่ โดยมี
เจ้าหนา้ที่จากสภาพัฒน์ภาค, เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณในพื้นที่ CBO, ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตร,ี 



๖ 
 
มหาดไทย, เกษตร, พม., อุตสาหกรรม, พาณิชย,์ คมนาคม, แรงงาน ฯลฯ พิจารณากลั่นกรอง รว่มกบัผู้ว่า
ราชการจังหวดัในพ้ืนที ่

  ๒) ปรับระบบการมอบอ านาจ กรณีที่โครงการเป็นงบประมาณของจงัหวัด/กลุม่จังหวดั และราชการ
ส่วนกลางเป็นหนว่ยงานพิจารณา จงัหวัดต้องมอบอ านาจให้อธบิด ีแลว้ให้อธิบดีมอบอ านาจมาใหห้ัวหนา้ส่วน
ราชการในจังหวดั ท าให้เสียเวลาในขั้นตอนนี้  
      ข้อเสนอแนะ ควรก าหนดเป็นหลักการไว้เลยว่า “ให้อธิบดี/ปลัดกระทรวง/หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ มอบอ านาจ ให้หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้อัตโนมัติ 

  ๓) ปรับระบบการรับมอบทรัพย์สิน แผนงาน/โครงการที่ใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัด  จะด าเนินการใน 
๒ สถานะ คือ (๑) ตามข้อเสนอของแผนหมู่บ้าน/ชุมชน , แผนต าบล, แผนอ าเภอ และ (๒) ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบเมื่อเป็นงบกรม จังหวัด ทรัพย์สินที่เกิดขึ้น จะต้องลงเป็นทรัพย์สิน
ของจังหวัดแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยืมไปใช้ แล้วให้เกษตรกรยืมไปใช้อีกทอดหนึ่ง และส่วนราชการที่มี
หน้าที่โดยตรง ก็ได้มีหนังสือจากกรมต้นสังกัด สั่งห้ามรับมอบ/ถ่ายโอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบกรมจังหวัด 
เพราะไม่มีงบในการซ่อมบ ารุง  
   ข้อเสนอแนะ ควรให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รับมอบ/ถ่ายโอนทรัพย์สินเป้าหมายสุดท้าย
ของการท าโครงการ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความยั่งยืน ไม่เช่นนั้นก็ให้ยกเลิกงบ
จังหวัด โดยให้จังหวัดท าหน้าที่ชี้เป้าให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ หรือหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่เป็นผู้ท าโครงการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  ๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน (One plan) พบอุปสรรคือ ไม่มีระบบ
งบประมาณมารองรับ มีแต่งบประมาณที่ส่งลงมาเฉพาะกิจในเวลาจ ากัด  
   ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรก าหนดให้มีงบประมาณจากแผนหมู่บ้าน/ชุมชน  เช่น หมู่บ้านละ ๒ แสน
บาท ต าบลละ ๕ ล้านบาท ก็จะท าให้ปัญหาของราษฎรได้รับการแก้ไขในพ้ืนที่อย่างแท้จริงตรงกับความ
ต้องการ รวดเร็ว เห็นผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย 

  ๕) ทบทวนการออกกฎหมาย อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการทั้งระดับประเทศ ระดับลุ่มน้ า ระดับ
จังหวัด  มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การด าเนินการในพื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น 
 
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ/การติดตามของสมาชิกวุฒสิภา 
 

 ๑. เป้าหมายในการพัฒนาให้ GPP จังหวัดเพ่ิมขึ้นนั้น มีวิธีการใด ต้องท าอะไร อย่างไร ในเรื่องใดบ้าง  
ควรก าหนดอย่างละเอียด โดยขอให้จังหวัดน าเสนอในโอกาสต่อไป 
  ๒. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดทั้ง ๔ ประเด็น มีโครงการที่เป็นรูปธรรมรองรับหรือไม่ และมีตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ท าให้ประชาชนได้ผลดีจริงอย่างไร โดยขอให้จังหวัดน าเสนอในโอกาสต่อไป 



๗ 
 
  ๓. กรณีโครงการที่มีความเชื่อมโยงกันหลายหนว่ยงานในจังหวัด อยากให้มีการจัดท าแผนแบบบูรณาการ
ร่วมกัน เป็นแผนเดียวกัน ช่วยกันคิดในทุกรายละเอียดให้ครบทุกมิติ ครบวงจร แล้วจึงแยกหน่วยงาน ท่ี
รับผิดชอบ/เจ้าของงบประมาณออกทีหลัง  
  ๔. ขอให้ส่วนราชการระดับจังหวัดคิดแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไว้มาก ๆ ให้ครบทุกมิติ เพ่ือรองรับกรณีมี
งบประมาณลงมาในพ้ืนที่ 
 

ข้อคิดเห็นจากส่วนราชการจังหวัด 
 

  ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เสนอแนะให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน าแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี มาสรุปให้เห็น
ภาพรวมว่าจังหวัดมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างไร ส่วนราชการระดับพ้ืนที่มีแผนการพัฒนาอย่างไร และมีการ  
บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างไร โดยแยกตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ใส่ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม และมาน าเสนอให้คณะฯ ได้ทราบในโอกาสต่อไป 
 
 
 

 ความคืบหน้า โครงการ “๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” 
 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

  - พ้ืนที่ด าเนินการ ๒๙ ต าบล แบ่งเกษตรกรเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
      (๑) เกษตรกรพัฒนาแปลง ต าบลละ ๑๖ ราย เป้าหมายคือ ๔๖๔ ราย 
      (๒) เกษตรกรจ้างงาน ต าบลละ ๘ ราย  เป้าหมายคือ ๒๓๒ ราย 
  - การรับสมัคร  
    ระยะที่ ๑  เกษตรกร ๓๘ ราย จ้างงาน ๖๔ ราย 
     ระยะที่ ๒  เกษตรกร ๓๕ ราย จ้างงาน ๒๘ ราย 
     ระยะที่ ๓ เกษตรกร   ๒ ราย จ้างงาน   ๕ ราย 
 
   - ผ่านเกณฑ์คัดเลือก 
     ระยะที่ ๑  เกษตรกร   ๔ ราย จ้างงาน   ๒ ราย 
     ระยะที่ ๒  เกษตรกร ๑๖ ราย จ้างงาน   ๖ ราย 
     ระยะที่ ๓ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
  - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะโครงการ 
     (๑) ที่ดินราคาสูง เกษตรกรไม่ประสงคข์ุดสระ         
     (๒) กรณีต าบลใดมีเพียง ๑ ราย ให้งดเข้าร่วมโครงการ ท าให้เกษตรกรเสียโอกาส 



๘ 
 
  (๓) พ้ืนที่ที่สมัครต้องยินยอมให้ส่วนราชการใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ท าให้เกษตรกร
เสียโอกาสในการใช้พื้นที่ท าประโยชน์อย่างอื่น 
    (๔) ได้มีการเตรียมโครงการอื่นรอบรับกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ตามความเหมาะสมและพ้ืนที่ของเกษตรกรผู้สนใจ  
 

 
 
 
ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ 
 
  - เรื่องคุณสมบัติที่ท าให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นั้น ได้มีการปรับคุณสมบัติของเกษตรกร
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครรอบ ๓  โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  - เรื่องการลงพ้ืนที่พบเกษตรกร เพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
มากขึ้น ได้มีการลงพ้ืนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้าใจในโครงการได้ดี แต่ก็ยังพบ
ปัญหาที่เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกษตรกรไม่อยากเข้าร่วมโครงการ คือ ๑) เกษตรกรเกรงว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องของผู้ถือครองที่ดิน หรือมีการซื้อขายจะไม่สามารถท าได้ เพราะติดสัญญากับรัฐ ๕ ปี ๒) ที่ดินมีราคาสูง 
สามารถท าประโยชน์อื่นได้มากกว่าเข้าร่วมโครงการ และไม่อยากให้พื้นที่ของตนเองถูกขุดหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาที่ดินของตนต่ าลง 



๙ 
 
  - แผนการด าเนินงาน เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน เป็นการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
เดือนธันวาคม กรณีถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก็จะมีการเริ่มขุดสระพ้ืนที่เกษตรกรได้ จากนั้น จะเป็นขั้นตอน
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะเข้ามาดูแลและให้ความรู้  เช่น เมื่อมีการขุดสระน้ าให้เกษตรกรแล้ว ทางประมง
จังหวัดจะเข้าไปดูว่าต้องมีการปรับสภาพน้ าจะใช้เวลาเท่าใดถึงปล่อยปลาลงได้ เรื่องการปรับสภาพดิน จะเป็น
ส่วนของพัฒนาที่ดินจังหวัดเข้าไปดูว่ามีความเหมาะสมในการปลูกพืชอะไรได้ ตอนไหน หรือแม้กระทั้งปศุสัตว์ก็จะ
ไปดูในภาพรวมการเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ  ด้วย ซึ่งทั้งหมดได้มีแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
โดยรายละเอียดจะขอมาน าเสนอในโอกาสต่อไป 
    
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ/การติดตามของสมาชิกวุฒิสภา 
 
     ๑. ขอให้ส่วนราชการไปศึกษาข้อกฎหมาย พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพ่ือน าไปชี้แจงเกษตรกรให้เข้าใจว่าต่อไปราคาประเมินจะใกล้เคียงกับราคาตลาด กรณีถ้ามีการขุดดิน
บนพ้ืนที่ก็ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงราคาในการซื้อขาย 
  ๒. ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพียง ๒๐ ราย จังหวัดมีแนวทางที่จะเพ่ิมจ านวนเกษตรกรให้ 
เข้าร่วมโครงการหรือไม ่หรือมีโครงการอื่นอีกหรือไม่ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได ้เพราะรัฐบาลมีความพยายามที่
จะช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจาก Covid – 19 ให้มีความคล่องตัวในการท ากิน  
  ๓. การลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครนายกครั้งต่อไป ขอทราบแผนการด าเนินงานอย่างละเอียดและระยะเวลา
สิ้นสุดที่ชัดเจน ว่าเกษตรกร ๒๐ รายนี้ จะเริ่มที่รายใดก่อน ต้องท าอะไรบ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามา
พัฒนาเมื่อใด ทั้งนี้ เพื่อที่วุฒิสภาจะได้วางแผนการลงพื้นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
 
ส่วนราชการตอบข้อซักถาม 
 

  ๑. ส าหรับประชาชนที่ไม่สนใจโครงการนี้หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่รัฐก าหนด กระทรวงเกษตรมีโครงการอื่น
รองรับอีกหลายโครงการ เช่น โครงการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง ตรงนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว ๕๐๐ ราย 
โครงการธนาคารน้ า โครงการเกษตรปลอดภัย โครงการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โครงการปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

 ความคืบหน้า โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” 
 

พัฒนาการจังหวัด รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

 - พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเมือง จ านวน ๘๑ แปลง แยกเป็น (๑) พ้ืนที่เรียนรู้ (๑๕ ไร่) จ านวน ๓ แปลง 
ใน ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลสาลิกา ต าบลดอนยอ และต าบลศรีนาวา (๒) พ้ืนที่ครัวเรือนต้นแบบ ๗๘ครัวเรือน 
แบ่งเป็น จ านวน ๑ ไร่ ๓๙ ครัวเรือน และจ านวน ๓ ไร่ ๓๙ ครัวเรือน 
  - ผลด าเนินงาน ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ ๑ เรียบร้อย คือ (๑) ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  
(๒) ก าหนดแผนงานการปฏิบัติ (๓) มอบส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจัดท าฐานข้อมูล (๔) ประสานภาคีการ
พัฒนา ๗ ภาคี เพ่ือตั้งทีมสนับสนุนการปฏิบัติ โดยให้มีคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนา
พ้ืนที่ต้นแบบ (๕) จัดประชุมครัวเรือนเป้าหมายเพ่ือชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน (๖) ขออนุญาต สปก. 
เพ่ือขอใช้พ้ืนที่ในเขตที่ดิน ซึ่งมีจ านวน ๘ ราย ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ้ืนที่มีความพร้อม
ด าเนินการ ๑๐๐% 
 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 
ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ 
 
  มีการตั้งคณะท างานขับเคลี่อนโครงการในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับอ านวยการ ระดับภาค และ
ระดับจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินโครงการใน ๗ กิจกรรม โดยระยะแรก จะเป็น
การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะระยะสั้นให้เข้าใจโคก หนองนา โมเดล โดยน าทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ ผู้สมัครสร้างงานสรา้งรายไดเ้ดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จากนั้น จะเป็นการสร้างพ้ืนที่การเรยีนรู้ โดยใหอ้อกแบบ
พ้ืนที่ตัวเองว่าจะต้องขุดเป็นโคก เป็นหนอง และเป็นนา จ านวนเท่าไหร่ ส่วนนี้จะท าในช่วงไตรมาสที่ ๑  
  การใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ ซึ่งวันนี้หากงบประมาณ
ได้รับจัดสรรมาตามเป้าหมาย พื้นที่มีความพร้อม ๑๐๐% โดยงบประมาณจะน ามาใช้ส าหรับการฝึกอบรม  
การจัดซื้อจัดจ้าง และจ้างงานรายเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน ซึ่งพ้ืนที่ระดับต าบลจะจ้าง ๒๐ คน 
รวมแล้วประมาณ ๕๐ คน 
 
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ/การติดตามของสมาชิกวุฒิสภา 
 
     ๑. การลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครนายกครั้งต่อไป ขอทราบแผนการด าเนินงานอย่างละเอียดและระยะเวลา
สิ้นสุดที่ชัดเจน เพ่ือที่วุฒิสภาจะได้วางแผนการลงพ้ืนที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพ่ือสังเกตการณ์ ศึกษาดูงาน
ต่อไป 
  ๒. ข้อห่วงใยในเรื่องการขุดบ่อที่จะท าเป็นโคกเชื่อมโยงไปในส่วนที่เป็นนา ควรท าคลองไส้ไก่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ าไว้ด้วย 
  ๓. กรณีเจ้าของพื้นที่ จะมีรายได้จากรัฐบาลหรือส่วนกลางหรือไม่  
  ๔. ข้อห่วงใยในเรื่องของการด าเนินการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างให้เกิดการคอรัปชัน และขอให้เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนด้วย 
 
ส่วนราชการตอบข้อซักถาม 
 
  ๑. กรณีเจ้าของพื้นที่ จะไม่มีรายได้จากรัฐบาลหรือรายได้จากส่วนกลาง แต่เกษตรกรจะได้ประโยชน์ที่มี
โคก มีหนอง มีนา ในอนาคตจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ การด าเนินการนี้ เป็นวิทยาทานในการให้คนอื่น
ได้มาเรียนรู้ ส าหรับรายละเอียดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่มีความชัดเจน ต้องรอคู่มือที่หน่วยงานต้น
สังกัดจะจัดส่งให้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานทั้งระบบต่อไป 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ความคืบหน้า กรณกีารออกโฉนดทีด่ิน ที่กฤษฎีกาหวงห้ามของทางราชการทหาร  
ในพ้ืนที่ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง ต าบลบ้านพร้าว และต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 
ส่วนราชการให้ข้อมูล 
 
  ส านักงานที่ดินจังหวัดนครนายก ให้ข้อมูลว่า ในส่วนปลายลูกศร อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน
ที่ดิน จ านวน ๓๖๒ แปลง ซึ่งกรมธนารักษ์แจ้งผลมาแล้ว แยกออกเป็นพ้ืนที่ที่ให้ทั้งแปลง ๘๗ แปลง และให้
บางส่วน ๒๗๕ แปลง ใน ๘๙ แปลงส านักงานที่ดินได้พิจารณาลงนามไปแล้วทั้งสิ้น ๓๓ แปลง บวกกับส่วนที่
กรมธนารักษ์พ้ืนที่ได้ขอสงวนสิทธิ์ไว้บางส่วนอีก ๑ แปลง แต่ผู้ขอยินยอม จึงด าเนินการออกโฉนดที่ดินเสร็จ
เรียบร้อยรวมเป็น ๓๔ แปลง ได้แจกให้ผู้ขอเรียบร้อยแล้ว  
 ส าหรับอีก ๕๔ แปลงที่อยู่ระหว่างการด าเนินการนั้นเนื่องจากข้อเท็จจริงได้ปรากฏภายหลังว่าบริเวณ
ดังกล่าวมีที่สาธารณะประโยชน์แปลงใหญ่ ๆ อยู่ ๓ แปลง ได้แก่ ที่สาธารณะต าบลบ้านพร้าว จ านวน ๗,๕๐๐ ไร่ 
ที่สาธารณะต าบลป่าขะ ๘๐๐ ไร่ และที่สาธารณะต าบลป่าขะแปลงที่ ๒ จ านวน ๖๐๐ ไร่ ซึ่งอาจเป็นที่ดิน
สาธารณะซึ่งการขอออกโฉนดอยู่ในบริเวณนี้จึงท าการสอบถามไปยังอ าเภอบ้านนาเพื่อตรวจสอบว่าที่ดินแปลง
นี้อยู่ในที่สาธารณาเหล่านี้หรือไม่ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลด าเนินการของอ าเภอบ้านนา  

  ธนารักษ์พ้ืนที่นครนายก ให้ข้อมูลว่า ในส่วน ๑๑๕ แปลง ที่อยู่ระหว่างรอผลการอ่านแปลนั้น ตอนนี้มี
หนังสือจากกรมธนารักษ์แจ้งกลับมาแล้ว จ านวน ๖๔ ราย ซึ่งถ้าไม่ติดขัดว่าอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ กรมที่ดินจะ
สามารถท าการออกโฉนดได้เลย โดยรายชื่อทั้ง ๖๔ รายนั้นจะอัพเดทให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป ส่วนที่เหลือ
นั้นยืนยันตามคณะอนุกรรมการฯ เหมือนเดิม คือ ให้บางส่วน 
 
 
ประเด็นถาม – ตอบ 
 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา สอบถามว่า กรณีให้บางส่วนจะเหลือ ๕๑ แปลง รวมกับ 
๑๒๘ แปลง เพื่อก าหนดค่าพิกัดที่จะกันออกว่าจะสามารถออกโฉนดได้เท่าไร ส่วนนี้จะแล้วเสร็จเมื่อใด 

ธนารักษ์พ้ืนที่นครนายก ตอบว่า ในส่วน ๑๒๘ แปลง อยู่ระหว่างรอค่าพิกัดจากส านักงานที่ดิน เมื่อได้ค่าพิกัด
แล้ว จะด าเนินการส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่กรมธนารักษ์ทันทีเพ่ือครอบกับระวางอ่านแปลภาพถ่าย ซึ่งจะใช้เวลา
ด าเนินการทั้งสิ้นโดยประมาณ ๙๐ วัน ซึ่งขณะนี้ รวบรวมเอกสารได้แล้ว จ านวน ๘๙ แปลง  

 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา สอบถามว่า ทั้งหมดนี้แก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดได้หรือไม่ 
ถ้าแก้ไขได้ก็จะติดตามความคืบหน้า แต่ถ้าแก้ไขระดับจังหวัดไม่ได้จะไดต้รวจสอบว่าจะสามารถช่วยด าเนินการ
ในขั้นใดได้ 

 ปลัดจังหวัด ตอบว่า สามารถด าเนินการได้ตามกระบวนการและขั้นตอน ด้วยความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ 
ธนารักษ์พ้ืนที่ และที่ดินจังหวัด รวมถึงคณะอนุกรรมการ กบร.จังหวัด  



๑๔ 
 

 



๑๕ 
 

 



๑๖ 
 

 กรณกีารตรวจสอบโครงการจดัตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลยีร์วิจัยเครื่องใหม่  
เพ่ือการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อ าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก โดยเร่งด่วน 

 
 

 
 
 

 
 
 



๑๗ 
 

 
   
 

 
 
 



๑๘ 
 

 
 

 



๑๙ 
 
ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า 
  
 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเป็นเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กมาก ๆ เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประมาณ ๑๐๐ เท่า เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราท าอยู่นั้นคือเป็นเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กเพ่ือใช้ใน
การวิจัย พัฒนา สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะมีขนาดเล็กแช่อยู่ในสระน้ าเหมือนเครื่องที่อยู่บางเขน เพียงแต่
ก าลังสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการของประเทศท่ีมีมากขึ้น 
 ส าหรับเรื่องระบบป้องกัน ปัจจุบันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยเพิ่มเตมิ
จากเดิมมากมาย จะเห็นว่าเครื่องปฏิกรณ์เดิมที่ใช้ที่บางเขนเราใช้มา ๕๘ ปีแล้ว เราเดินเครื่องมาโดยที่ยังไม่
ประสบปัญหาอะไร เครื่องปฏิกรณ์รุ่นใหม่ก็จะมีความทันสมัย มีเครื่องมือมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยที่
มากขึ้นเป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติร่างพรบ.นิวเคลียร์ออกมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป็นการควบคุมอย่างเข็มแข็งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่จะมีความปลอดภัยสูงสุด 
เพ่ือความยืนยันตามกฎหมายใหม่ของทาง พ.ร.บ. นิวเคลียร์ จะต้องมีการขอใบอนุญาตตั้งแต่เรื่องของ
ใบอนุญาตการก่อสร้าง ใบอนุญาตพ้ืนที่ และใบอนุญาตการเดินเครื่อง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทางระบบของประเทศ
ได้วางไว้ ส าหรับตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินการแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสากลและ
มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย 
 เนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์เราเป็นเครื่องขนาดเล็ก เพราะฉะนั้นเชื้อเพลิงที่อยู่ในเครื่องปฏิกรณ์มีขนาดน้อยมาก 
และทั้งหมดแช่อยู่ในน้ ามีการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกินมาตรฐาน โดยมาตรฐานจะอยู่ไม่เกิน ๔๐-๕๐ องศา  
ถ้าอุณหภูมิเกินระบบจะตัดอัตโนมัติ และในส่วนของอาคารของเครื่องปฏิกรณ์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หากเกิดอะไรขึ้นก็จะถูกปิดอยู่เพียงในอาคารนั้น โอกาสการรั่วไหลจะน้อยมาก ซึ่งได้มีการออกแบบการรองรับ
การระเบิดในระดับหนึ่งตามกฎหมาย หากเกิดเหตุการณ์การรั่วไหลจริง ๆ ตามระเบียบกฎหมายก็จะมีการศึกษา 
มีการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นว่ามีโอกาสรั่วไหลไปในขอบเขตแค่ไหน  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ หรือ สทน. ก็จะเตรียมแผนการรองรบัเหล่านัน้ ซึ่งในการประเมินเบื้องต้น สิ่งเหล่านี้อยู่ในบริเวณพ้ืนที่
ของ สทน. ที่สามารถจะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบัน มีระบบป้องกันตั้งแต่ระบบเม็ดเชื้อเพลิงโดยการใช้วัสดุที่แข็งแรงที่
มีลักษณะเป็นเซรามิค แท่งเชื้อเพลิงก็เป็นวัสดุที่ป้องกันระดับหนึ่ง น้ าที่อยู่โดยรอบก็เป็นวัสดุที่สามารถควบคุม
ปริมาณของสารกัมมันตรังสี หากเกิดการรั่วไหลก็จะอยู่ในบริเวณที่จ ากัด อาคารก็ เป็นระบบป้องกันอีกหนึ่ง
อย่างที่ควบคุมไม่ให้รังสีรั่วไหลออกมา ส าหรับทางอากาศระบบของเราจะเรียกว่าระบบ  Negative Pressure 
หมายความว่า การดูดอากาศข้างนอกเข้ามาผ่านเครื่องกรอง เพราะฉะนั้น อากาศข้างในจะไม่ออกมา อากาศ
ข้างในที่จะออกมาได้ก็จะเป็นอากาศที่ผ่านเครื่องกรองแล้ว ก็จะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านไดว้า่
จะไม่มีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมาได้ ซึ่งมาตรฐานสากลจะวางแนวเขตหวงห้ามคือเขตที่พ้ืนที่  สทน. มีอยู่
เกือบ ๔๐๐ ไร่ และพ้ืนที่ที่ขยับออกมา จากการประเมินเบื้องต้นหากเกิดอะไรขึ้นสารกัมมันตรังสีจะไม่รั่วไหล
เกินพ้ืนที่เขตหวงห้าม เพราะปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่มีปริมาณน้อยมากเมื่อออกมาจะฟุ้งไปกับอากาศก็จะมีการ
เจือจางท าให้ปริมาณที่หลุดออกไปนอกเนื้อพ้ืนที่เขต สทน. จะมีปริมาณน้อยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ อันนี้
เป็นไปตามหลักที่ทางส านักงานปรมาณูเพื่อสันติออกกฎหมายมาควบคุมด้านนี้  



๒๐ 
 
 ส าหรับการศึกษาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี EHIA จะเป็นข้อมูลประกอบส่วนหนึ่ง จะมี
ข้อมูลอีกหลายส่วนที่จะต้องใช้ประกอบการพิจารณาให้กับทางคณะรัฐมนตรี เช่นส่วนที่สภาพัฒน์จะต้องมอง
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ถึงความคุ้มค่า ทางส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  ซึ่งเป็น regulator ทางด้านนิวเคลียร์เป็น 
ผู้ก ากับกิจการการด าเนินการทางด้านนิวเคลียร์จะเป็นผู้ตรวจสอบดูแลเรื่องนี้  ซึ่งก็จะเป็นผู้ให้ความคิดเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา และส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่ทาง สทน. ด าเนินการมาโดยตลอดระยะเวลา 
๑๐ กว่าปี คือ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งอ าเภอองครักษ์ และอ าเภอรอบข้าง  
เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายที่ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติได้
วางไว้ คือ ตาม พ.ร.บ. นิวเคลียร์ ต้องขอใบอนุญาตการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป 
 
ผู้แทนกลุ่มคนรักษ์นครนายก (ผู้ร้อง) ให้ข้อมูล 
 
 ขอให้ข้อมูล ใน ๔ ประเด็น ไดแ้ก่ ๑) ความไว้วางใจ ๒) ความคุ้มคา่  ๓) ทีต่ั้ง และ ๔) เชงิกายภาพ 
 ๑. ความไว้วางใจ เกิดจาก การกักเก็บกากนิวเคลียร์ ได้รับทราบผ่านโซเชลมีเดียว่ามีการกับเก็บกาก  
ซึ่งข้อเท็จจริงคือ ต้องมีการขออนุญาต และชาวบ้านต้องรับรู้เรื่องนี้ด้วย และจะต้องท า EHIA ก่อน แต่ไม่เคยมี
กระบวนการนี้มาก่อนเลย 
 ๒. การประเมินความคุ้มค่า การประเมินความคุ้มค่าที่ท า ปี ๒๕๕๓ และอีกครั้งในปี ๒๕๖๐ และสุดท้าย
ปี ๒๕๖๓ แต่โครงการเริ่มในปี ๒๕๖๑ หมายความว่าชาวบ้านที่มารับฟังเมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ไม่ได้รับรู้ข้อมูลว่าโครงการนี้คุ้มค่าจริงไหมในวันดังกล่าว ซึ่งโดยข้อเท็จจริงวันแรกจะต้องรู้ว่าเหมาะสมคุ้มค่ า 
จ าเป็น ท าให้ชาวบ้านที่รับฟังไม่รบัทราบ ซึ่งเรามาทราบภายหลังวา่โครงการยังไมม่ีการประเมนิที่เป็น final คือ
ความคุ้มค่าเขามีทางสถาบันวิชาการคือทางจุฬาฯ เป็นผู้ศึกษาเราจึงอยากเห็นตรงนั้น 
 ๓. ที่ตั้ง กระบวนการที่ตั้งของ IAEA ซึ่งส านักงานปรมาณูเพื่อสันติรับมา โดยกระบวนการนี้ขั้นแรกต้อง
ท าการส ารวจก่อนว่ามีที่ไหนในประเทศไทยที่เหมาะกับการตั้งบ้าง อันที่สองพอได้แล้วก็ให้คะแนนดูว่ามีฟ้าผ่า
ไหม มีน้ าท่วมไหม จากนั้นอันที่สามเป็นเรื่องว่าชาวบ้านยินยอมไหม นี่คือกระบวนการที่ควรจะเป็น แต่ปัญหา
คือว่าในกระบวนการแรกคือการส ารวจไปใช้ข้อมูลในปี ๒๕๓๓ เพ่ือมาตัดสินโครงการในปี ๒๕๖๓ นี่คือปัญหา
ใหญ่ที่น าข้อมูลเก่ามาใช้ ส่วนปัญหาเรื่องนิวเคลียร์มี ๒ ส่วน คือ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่เราคิดว่าเรามีเกณฑ์
มาตรฐานใด ๆ เราก็อยากให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสิ่งที่เราเห็นต่อหน้าอีกส่วนหนึ่ง คือ ๒ ส่วนต้องเดินไป
ด้วยกันแต่เขาไม่เดินไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 ประเด็นส าคัญ คือ การรับฟังความคิดเห็นมันข้ามขั้นตอนของพ้ืนที่ที่จะระบุว่าจะเป็นที่ตั้ง คือ ผิดตั้งแต่แรก
ตั้งแต่เอาที่ตั้งจากบางเขนมาอยู่ที่องครักษ์แล้ว ก็ยังท าต่อไปเรื่อย ๆ แก้ปัญหาไปเรื่อย ๆ และปิดบังข้อมูล เช่น 
ประเด็นที่บอกว่าไม่เคยเอากากมาเก็บเมื่อเราไปเจอถึงยอมรับ ประเด็นเรื่องการรับฟังความคิดเห็นก็ไปเกณฑ์
มาเฉพาะส่วนที่เป็นการก่อสร้างปกติในรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตร โครงการใหญ่ขนาดนี้ผมอยู่ปราจีนบุรีก็ต้องได้รับ
ผลกระทบแต่ไม่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ มีเพียงไปแจกผ้าห่ม แจกเงิน  



๒๑ 
 
 ๔) ลักษณะเชิงกายภาพ ได้อ้างถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมว่า โครงการนิวเคลียร์ที่ตั้งไม่ควรจะมี
รอยเลื่อน และน้ าใต้ดินต้องอยู่ลึก ไม่ควรเป็นดินอ่อน ซึ่งทางนครนายกเป็นดินอ่อน เรื่องน้ าท่วมถึง และชุมชน
ห่าง ๒.๒ กิโลเมตร เป็นตลาดองครักษ์ ซึ่งใหญ่ขึ้นทุกวัน เรื่องฟ้าผ่า เรื่องการไหลของน้ านครนายก ลง ๒ 
เส้นทาง คือสามารถเข้ากรุงเทพมหานครได้ และต าแหน่งที่ตั้งเตาอยู่ห่างจากน้ า ๖๐๐ เมตรเท่านั้น และเรื่อง
การเก็บกาก รวมถึงน้ าใต้ดินก็จะไหลลงไประบบประปาด้วย และที่ส าคัญที่สุดคือ ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก
เป็นธรรมชาติ มีเขื่อน มีแม่น้ า ที่นา และการเกษตร  และการท่องเที่ยว นี่คือเรื่องต่าง ๆ ที่กังวล 
 
ประเด็นถาม-ตอบ 
 
 พลเอก วงพงษ์  สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา จากการรับฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่าย เห็นว่ายังไม่
เข้าใจกัน ฉะนั้น จะหาทางออกอย่างไร หรือจะต้องท าอย่างไรให้ประชาชนยอมรับ ตรงนี้  ขอเสนอให้ ทาง 
สทน. ควรเข้าไปชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนและให้เขาเห็นความส าคัญของโครงการ โดยควรมีการ  
จัดเวทีการพูดคุยร่วมกันของสองฝ่าย 
 ผู้แทน สทน. เสนอว่า เพ่ือความสบายใจ ยินดีให้รายละเอียดข้อมูลกับทุกท่าน สทน. มีแนวทางที่จะ
เสนอคือ ขอเชิญทุกท่านมารับฟัง พูดคุยเรื่องรายละเอียดเชิงเทคนิค ขอเป็นในช่วงต้นเดือนธันวาคม 
 ผู้แทนกลุ่มคนรักษ์นครนายก  ตามที่ สทน. จะเป็นเจ้าภาพพูดคุยนั้น เห็นว่าไม่เป็นกลาง เพราะเป็นผู้มี
ส่วนได้เสีย และกรณีที่ทางกลุ่มคนรักษ์นครนายกไปให้ข้อมูลกับผู้ว่าราชการจังหวัด (คนเดิม) ก็ถูกติเตียนว่าไม่
อยากให้เกิดความขัดแย้งกัน นั้นคือ ส่วนราชการเองมีเป้าหมายที่จะให้สร้างอยู่แล้ว  
 นางสาววิไลลักษณ์  อรินทมะพงษ์  สมาชิกวุฒิสภา ขอสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ท่านคาดหวังวา่
ใครจะช่วยท่านได้ ถ้าท่านไม่เชื่อใจผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ไว้วางใจวุฒิสภา และไม่เปิดใจ ปัญหานี้จะแก้อย่างไร  
 ผู้แทนกลุ่มคนรักษ์นครนายก ได้ชี้แจงว่า เมื่อถามหาทางออกนั้น หากหาข้อยุติไม่ได้สุดท้ายจะขอให้
ศาลเป็นผู้ชี้ขาด แต่ขอเรียนว่า เหตุใดถึงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เพราะตั้งแต่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่มีการรับฟัง
ครั้งแรกเขาไม่เคยเชิญพวกเราไปพูดคุย มีแต่เราที่ไปนอนค้างเพ่ือขอเข้าไปพูดคุย ณ วันนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดี
ที่ว่าจะมีการพูดคุย แต่เพียงทางเราขอให้มีผู้ที่เป็นกลาง และขอให้ทั้งสองฝ่ายท าใจให้เป็นกลางก่อนแล้วมา
พูดคุยกัน   
 พลเอก วงพงษ์  สง่าเนตร สมาชกิวุฒิสภา เสนอให้ สทน. กบัผู้แทนคนรักษน์ครนายก ไปคุยกนัว่าจะ
ให้ใครมาเป็นผูแ้ทนที่เปน็กลางในการเจรจา แล้วรายงานมายังวุฒิสภา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวดั ซึ่งจะตดิตาม
ความก้าวหน้าในการเจรจาหาข้อยตุิตอ่ไป 
 
การแสดงความคดิเห็นโดยหนังสือ 
 



๒๒ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

นายสาคร  
แสงทองสมานสิน 
โทร. ๐๘๖ ๓๙๐๕ ๖๓๗๒ 
 
เรื่อง : ขอให้หน่วยงาน
ราชการท าถนนและ
ระบบสาธารณูปโภค
เข้าถงึที่ดนิเกษตรกรรม
ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร ่
 
 

  พ้ืนที่ หมู่ ๓, ๕, ๗, ๑๑ ต.บางปลากด อ.องครกัษ ์
จ านวน ๑,๐๐๐ ไร่ ไม่มีถนนตัดเข้าพ้ืนที่ ท าให้
ส่วนใหญ่ เป็นที่ดินตาบอด ขาดถนน ไม่มี
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า – น้ าประปา – ระบบ
ระบายน้ า – แหล่งน้ าผิวดิน) เข้าถึง ท าให้
ล าบากในการสัญจรและการประกอบอาชีพ  จึง
ขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการ อาทิ ส่วน
ราชการจังหวัด กรมทางหลวงชนบท ส านักงาน
จัดรูปที่ดิน และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าส ารวจและ
ด าเนินการพัฒนาที่ดินให้ชาวบ้าน 
   โดยข้อมูลพ้ืนฐาน พ้ืนที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่งเป็น
ที่ดินตาบอด ไม่มีถนนสัญจรเข้าถึง ท าให้เป็นที่
รกร้าง ว่างเปล่า ไม่สามามารถเข้าท าประโยชน์
ได้เต็มที่  เนื่องจากขาดทั้งถนนที่จะล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร ขาดระบบสาธารณูปโภค 
ขณะที่พ้ืนที่ใกล้เคียงปลูกไม้ดอกไม้ประดับสร้าง
รายได้ให้ครอบครัว และมีจ านวนมากที่สามารถ
นับเป็นสถานที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับแห่งใหญ่
ของประเทศ ดังนั้น จึงอยากให้มีการพัฒนา
พ้ืนที่ ต าบอด ให้ ส ามารถท าป ระ โยชน์ ได้
เช่นเดียวกับพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีถนน กรมทาง
หลวงชนบท นย ๓๐๑๒, นย. ๓๐๓๓ และ นย.
๕๐๓๓ ตัดผ่าน  

   ขอให้ส่วนราชการจังหวัด
รับไปด าเนินการและช่วยแก้ไข
ปัญหาความเดื อดร้ อนให้
ประชาชนด้วย หากประเด็น
ใดหรือ เรื่ อง ใดไม่ ได้อยู่ ใน
ความสามารถที่จะด าเนินการ
ได้ขอให้จัดท ารายงานเสนอไป
ยั ง วุ ฒิ ส ภ า เ พ่ื อ ที่ จ ะ ช่ ว ย
ด าเนินการในชั้นกรรมาธิการ
ตามที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   พร้อมกันนี้ วุฒิสภาจะรับ
เรื่องเข้าสู่ระบบเรื่องร้องเรียน
ของวุฒิสภาด้วยเช่นกัน 
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รูปภาพประกอบกิจกรรม 
     

  
 

  
 

  
 

  
การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 
 


